

Số: /BC-SVHTTDL

Cần Thơ, ngày tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thực hiện Công văn số 2665/UBND-TH ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hướng dẫn trình tự, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để Ban Tế tự Đình Thới Thuận triển khai xây dựng các công trình phục vụ hoạt động của Đình trong thời gian tới”, cụ thể như sau:

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thới Thuận, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt được xếp hạng di tích cấp thành phố theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Sau khi phát hiện Ban Tế tự Đình Thới Thuận cho xây dựng công trình nhà bào trù (nhà bếp) của Đình ở vị trí mới vào năm 2022: xây dựng công trình mới không đúng với yếu tố gốc của di tích, không đúng với vị trí được ghi nhận trong hồ sơ di tích và không đúng với Biên bản xác định tại khu vực bảo vệ II của di tích khi chưa có sự đồng ý của cấp thẩm quyền theo quy định của Luật Di sản Văn hóa đối với di tích đã được xếp hạng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Sở cùng các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở phối hợp các đơn vị có liên quan ở địa phương tiến hành kiểm tra (Biên bản làm việc số 28/BB-LV ngày 07/10/2022 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời rà soát các quy định, hướng dẫn Ban Tế tự Đình Thới Thuận, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thốt Nốt tham mưu thực hiện hồ sơ theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt đã bổ sung hồ sơ sửa chữa công trình Đình Thới Thuận và các văn bản xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương (Công văn số 694/UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc xử lý, khắc phục sai phạm của Đình Thới Thuận, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt). Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ và hiện trạng xây dựng thực tế, nhận thấy Ban Tế tự Đình Thới Thuận đã tự ý xây dựng công trình nhà bào trù đã sắp hoàn thành ở vị trí mới với quy mô lớn 321m<sup>2</sup>, khối nhà này được

xây cao hơn Chính điện của Đình và làm thay đổi hiện trạng của di tích sau khi có quyết định xếp hạng.

Việc xây dựng nhà bếp ở vị trí mới của Đình Thới Thuận khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trường hợp tu bổ cấp thiết) chưa đúng quy định tại Điều 13 Luật Di sản văn hóa (sửa đổi bổ sung năm 2009) “...Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II đối với di tích cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ....”.

Để tháo gỡ những vấn đề vi phạm nêu trên, ngày 18 tháng 01 năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt và các phòng chuyên môn của quận, Ủy ban nhân dân phường Thới Thuận, Ban Tế tự Đình Thới Thuận và các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các thành viên dự họp đã bàn bạc để tìm hướng giải quyết khó khăn cho Ban Tế tự Đình Thới Thuận, cuộc họp thống nhất:

- Quận Thốt Nốt phải có văn bản cam kết đầu tư tu bổ nâng Chính điện của Đình Thới Thuận cao hơn nhà bào trù, đảm bảo giữ gìn tối đa yếu tố gốc của di tích kèm hồ sơ tu bổ tôn tạo di tích đúng quy định pháp luật hiện hành;

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt có ý kiến bằng văn bản về vấn đề này để làm cơ sở cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và trình xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện hồ sơ tu bổ, phục hồi di tích theo quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đến ngày, 27/6/2024, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt có văn bản số 1794/UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc có ý kiến xây dựng nhà bào trù (nhà bếp) Đình Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Tuy nhiên, trong nội dung văn bản thống nhất của Ban Tuyên giáo quận Thốt Nốt. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt để thống nhất các nội dung theo quy định và hướng dẫn Ban Tế tự Đình Thới Thuận để thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi báo cáo theo quy định phân cấp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP (Thiên Phú).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Tuấn**